

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm , ngày 18 tháng 03 năm 2020.

## TÂM TÌNH NGƯỜI MỤC TỬ 1

Người Mục Tử phải gửi được mùi chiên” (Đức Thánh Cha Phan Xi Cô)

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ, quý Thành viên Hội Đồng Mục Vụ, Tài Chánh, quý Hội đoàn, Ca đoàn , Ban ngành và quý Cụ quý Ông Bà và Anh Chị Em. Kể từ lúc 5 giờ chiều thứ Hai ngày 16/3/2020, chúng con nhận được tin từ tòa Giám Mục về việc tạm dừng các sinh hoạt tại các Nhà Thờ (Thánh Lễ, Hội Họp, Tập Hát, Giáo Lý ...). Ông chủ tịch HĐMV đã gửi thư đến quý Đoàn Thể, Ca Đoàn, Ban Ngành để thông báo rộng rãi về việc tạm ngưng những hoạt động có tính cách tôn giáo, văn hóa và thể thao đối với tất cả các Giáo Xứ trong Giáo Phận.

Đặc biệt với Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm của chúng ta khi nhận được thông tin này chúng con rất buồn vì nơi chúng ta thường xuyên sinh hoạt nay vắng bóng người Giáo dân đạo đức, sốt mến vẫn sáng, chiều đến với Chúa qua bữa tiệc Thánh Thể, giờ Châu lời kinh Mân Côi hay Lòng Thương Xót Chúa. Các em thiếu nhi không còn đến để học hành vào các thứ bảy, các ca đoàn ngưng những buổi tối tập hát cũng là lúc gặp gỡ sau những ngày làm việc vất vả, những người trẻ vào buổi tối đến chơi thể thao chung với nhau, những buổi hội họp của các hội đoàn và nhất là chúng ta tạm thời không gặp nhau vào ít nhất 2 Chúa nhật 22/3 và 29 tháng 3/2020.

Kính thưa quý vị, mặc dầu việc tạm ngưng là buồn đấy, nhưng chúng ta biết qua các phương tiện truyền thông Đại Dịch COVID-19 đang lan tràn trên toàn thế giới không trừ quốc gia nào, gây bệnh tật mà có nơi không đủ chỗ để cách ly hoặc bệnh viện, thiếu các người phục vụ như bác sĩ, y tá hay là những người giúp đỡ ngay cả nếu một người qua đời vì Covid-19 này cũng không ai dám đến gần...

Trước hết chúng con cùng với quý vị, cảm ơn Chúa : kể từ khi có Đại dịch này khoảng từ đầu tháng 2 đến nay nói chung, cộng đồng người Việt chúng ta tại Thành Phố Calgary và nhất là tại Giáo xứ chúng ta không xảy ra một người nào và mọi người đều được bình an. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tạ ơn Chúa, Đức Mẹ La Vang, Thánh Giuse, Thánh Rô Cô (bổn mạng nhưng nơi Đại Dịch) Thánh Vinh Sơn Liêm và toàn thể các Thánh về những ơn phúc này.

Đối diện với cơn thử thách đang xảy đến, chúng con cùng đồng hành với từng cá nhân, gia đình vì biết rằng cuộc sống sẽ phải gặp khó khăn hơn trong công việc làm ăn, buôn bán, nỗi lo toan gia tăng đối với những người già, bệnh tật. Vì thế qua tâm thư này chúng con muốn gửi đến những ưu tư và thực hành ngay về đời sống thiêng liêng hàng ngày, hàng tuần mà Quý Vị đều có thể tham gia được.

1. **Củng cố đời sống đức tin:** Được phép Cha Bề Trên Tu Viện Đa Minh, Cha Đa Minh Phạm Văn Bảo chấp thuận cho chúng con cùng với Ông Chủ Tịch và Anh Trần Việt đang thực hiện chương trình phát hình và âm thanh trên mạng lưới Youtube các Thánh lễ, Kinh Mân Côi, Kính Lòng Thương Xót Xót Chúa ( lúc 3 giờ chiều) hàng ngày trong Tu Viện. Mong sẽ sớm thực hiện để mọi người cùng được củng cố niềm tin và cầu nguyện cho cơn Đại Dịch chóng qua và mọi người được bình an.

#### ***KINH RƯỚC LỄ THIÊN LIÊNG***

Lạy Đức Chúa Giêsu,/ con tin thật Chúa ngự trong phép Mình thánh./ Con kính mến Chúa trên hết mọi sự,/ cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con./ Song le bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được,/ thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,/ chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật,/ thì con xin ẵm lấy,/ cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn/ (*ngưng một lát như đang kết hợp với Chúa*). Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ./ Amen.

2. **Các ý lễ xin:** Những ý lễ quý vị xin, chúng con sẽ dâng tại Tu Viện theo yêu cầu của quý vị.
3. **Mọi vấn đề liên quan tới mục vụ xin gọi cho chúng con:** Cha Vương (403) 479-4638. Cha Liêm (403) 465-3101.

***Ngoài vấn đề phụng vụ hàng ngày kể trên, thì vào cuối tuần sẽ có Thánh Lễ Chúa nhật và những thông tin từ giáo xứ trên website [St.vinhsonliem.ca](http://St.vinhsonliem.ca)***

4. **Lễ Thánh Giuse:** Bồn mạng quý Cha Phó, các Gia Trưởng và Ban Chăm Sóc Nhà Chúa, chúng con sẽ dâng trong Tu Viện, và nếu quý vị muốn tham dự trên website [St.Vinhsonliem.ca](http://St.Vinhsonliem.ca) cũng có.

## 5. Về cơ sở vật chất và tài chánh

- a. **Nhà thờ:** Chúng con vẫn thường xuyên thay phiên nhau coi sóc, nhận điện thoại từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Những vấn đề liên quan đến Giáo xứ xin quý vị liên lạc với Ông chủ tịch Ánh (587) 889-7907.
- b. **Tài chánh:** Trong thời gian này chúng con xin quý vị cầu nguyện và giúp đỡ cho cách này hay cách khác. Khi nghe tin các nhà thờ đóng cửa, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Cha Bề Trên Tu Viện Dòng Đa Minh Phạm Văn Bảo đã hứa giúp tháng 3 này khoản tiền là \$3,500.00 để phụ vào với chi phí của Giáo Xứ.

Kính thưa quý vị, chúng con cùng với quý vị cùng thông tin đời sống đạo với nhau trong hoàn cảnh này, và luôn biết tri ân Chúa trong mọi nơi mọi lúc, cầu nguyện cho toàn thể giới bằng thánh lễ, lời kinh, bằng những hy sinh , chắc chắn Chúa Đức Mẹ, Các Thánh không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Kính chúc Quý Vị luôn được bình an

Chúng con Linh mục JB Nguyễn Đức Vượng và linh mục Giuse Phạm Công Liêm